



คชภูมิตักษิณทิตติมคักต

และ

ราชฉลเชิตชุกียรติ

“ตงทอองค้ำ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๕

ฉนฉังการทึ ๒๗ เตฉนกรมภาพฉนฉึ พทฉศักกรราช ๒๕๖๗

คชภูมิตกิตติมัตกิต

และ

รางวัลเชิดชูเกียรติ
“ตงท๑๑คำ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗



รายนามผู้ได้รับพระราชทาน

**ปริญญาคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์
และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”**

วันอังคารที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

ปริญญาคณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
รองศาสตราจารย์ เกษักรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษญาพงษ์

ปริญญาคณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

นายศิรัชย์ มาโนช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรียพงศ์ วัฒนาศักดิ์



คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ เกียรติคุณหญิง
ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

ปรัชญาคุณุภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รองศาสตราจารย์ เกียรติคุณหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรติคุณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ระดับปริญญาโท เกียรติคุณศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ และระดับปริญญาเอก ปรัชญาคุณุภีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เข้าร่วมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ๕๑ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่น ๑๗ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น ๑๓ จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และธุรกิจสุขภาพชั้นนำของประเทศ “เวฟา” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

รองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ได้เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งเกสัชวิเคราะห์ บริษัท ไบโอดีป จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ และตำแหน่งเกสัชกรนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบโอดีป เคมีคอล จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ก่อนเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ รองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สร้างคุณูปการให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำโครงการจัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และรองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชา ๒ วาระระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๘ ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๖ นับว่าเป็นคณบดีผู้ก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และปัจจุบันยังเป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่ให้คำแนะนำปรึกษาแนวทางการบริหารงานสำนักวิชา มาโดยตลอดนับตั้งแต่พ้นวาระคณบดีสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ เกษักรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นผู้ที่มิวสิคเทคนิกกว้างไกลมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเล็งเห็นว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงาม มีอัตราการเติบโตสูงและมีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้ ด้วยการริเริ่มของรองศาสตราจารย์ เกษักรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ในการจัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นผลให้สำนักวิชาสามารถเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้อย่างทันที ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถือเป็นสำนักวิชาแรกและหลักสูตรแรกที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยในขณะนั้นประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาโดยตรงจากศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อที่จะรองรับการทำงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ นับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศ ส่งผลให้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นสำนักวิชาต้นแบบในการพัฒนาบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามของประเทศให้มีการเติบโตและพัฒนาอย่างกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพิ่มขึ้นในหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ทำให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างชัดเจน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

อย่างแพร่หลาย และยังก่อให้เกิดการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทย เป็นผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางขึ้นเป็นอันดับต้นของภูมิภาคอาเซียน

รองศาสตราจารย์ เกสิทธิ์หญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นนักวิชาการและผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา การนำองค์ความรู้จากงานวิชาการ งานวิจัย ไปสู่การใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อยกระดับของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ก่อตั้งบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และบริษัท สเปเชียลตี้ ไบโอบีค จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เน้นการวิจัยพัฒนาและผลิตสารสกัดสมุนไพรที่มีมาตรฐานระดับสากล และการใช้วัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศต่อ ยอดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยผนวกเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งด้านเภสัชกรรมและด้านเครื่องสำอางและความงาม มีการใช้พื้นที่ปลูกสมุนไพรมากกว่า ๑ ใน ๓ ส่วน เพื่อเป็นแหล่งโอโซน รวมถึงการเป็นแหล่งอนุรักษ์สมุนไพรหายาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ส่งผลให้ได้เป็นผู้นำด้านการใช้สมุนไพรไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ เกสิทธิ์หญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นผู้มีส่วนบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานสากล โดยการก่อตั้งบริษัท เดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เพื่อให้บริการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ส่งเสริม การวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับรองความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการผู้ผู้บริโภค และได้ก่อตั้งบริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริมและยาแผนโบราณ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ใส่ใจดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองว่าเป็น GREEN HEALTH & BEAUTY FACTORY (LEED GOLD) จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริม รองศาสตราจารย์ เกสิทธิ์หญิง ดร.พรรณวิภา กฤษญาพงษ์ จึงได้นำบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ เกสิทธิ์หญิง ดร.พรรณวิภา กฤษญาพงษ์ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรไทย โดยได้ดำเนินโครงการแทนคุณไทยฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มวิจัยต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับความรู้ดั้งเดิมของเกษตรกรมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทั่วประเทศ ผลักดันเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพในการเพาะปลูก เป็นการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ สร้างความยั่งยืนด้านวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรพร้อมกับการส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ให้กับสังคม จนเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ในการ

เพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า ๒๐๐ ครอบครัว จาก ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมการนำสมุนไพรไทยออกสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างความยอมรับทางด้านคุณภาพของสมุนไพรไทยอย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดการตระหนักรู้คุณค่าของสมุนไพรไทยทั้งในระดับประเทศและเวทีโลก ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ เกอ็ซกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลผู้ประกอบการสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2017) จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ รางวัลบุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ในฐานะบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี ๒๐๑๖ ภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิสภากาชาดไทย และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ และได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อมาได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาพันธ์เครื่องสำอางโลก (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists, IFSCC) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งมีสมาชิกกว่า ๗๙ ประเทศทั่วโลก และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานจัดงานประชุม International Federation of Societies of Cosmetic Chemists Conference 2011 (IFSCC2011) ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเครื่องสำอางโลก

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นภาระยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย

จากเกียรติประวัติของรองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา
กฤษฏาพงษ์ อันเป็นที่ประจักษ์ชัดในความเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ทำคุณประโยชน์นานัปการให้กับวงการวิทยาศาสตร์
เครื่องสำอางของประเทศ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการ
และธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ กอปรกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต เสียสละ อุทิศตนและยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง มีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง
ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ที่ได้กระทำมาแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติ
และแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ดังนั้น
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ให้รองศาสตราจารย์ เกสัชกรหญิง
ดร.พรรณวิภา กฤษฏาพงษ์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป





คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓

รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในสาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ อุทิศตนในการทำงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ โดยรองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นครู โรงเรียนวัฒนศิลป์ ราชปรารภ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ และปีต่อมาได้เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานเลขานุการและสารบรรณ ธนาคารทหารไทย จำกัด จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ได้เข้ารับตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยวิชาการต่างประเทศอันุก สาธารณรัฐเกาหลี ก่อนกลับมาทำงานในตำแหน่งบรรณาธิการสมทบ นิตยสาร บี.อาร์. ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา ได้เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๔ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ มีความก้าวหน้าในอาชีพมาโดยลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๕ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ในระหว่างรับราชการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ก่อนเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

นอกจากบทบาทการเป็นอาจารย์และนักวิชาการแล้ว รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา ยังเป็นนักกวีนิพนธ์ นักกลอนชื่อดังที่สร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ ผ่านการเขียนกลอน บทกวีนิพนธ์ที่มีความงดงามทางภาษาศาสตร์และมีคุณค่าต่อสังคม เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาไทยและวรรณกรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทย จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานการเขียนกลอนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาศาสตร์ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านบทกลอนด้วยเทคนิคการเขียนกลอนที่ให้อ่านสัมผัสได้ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์การให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่าน อีกทั้งบางบทกวียังเป็นการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคม ณ ช่วงเวลานั้น ๆ อีกด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า ๖๓ ปี กับการสร้างสรรค์ผลงานกวีนิพนธ์ กลอนอย่างต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา มีผลงานหนังสือ รวมเล่มบทกวี จำนวน ๙ เล่ม ได้แก่ หนังสือรวมบทกวีดอกไม้ใกล้หมอน พุทธศักราช ๒๕๓๑ หนังสือรวมบทกวีสร้อยเม็ดทราย พุทธศักราช ๒๕๓๔ หนังสือรวมบทกวีเราเป็นหนึ่งเดียวกัน พุทธศักราช ๒๕๕๒ หนังสือรวมบทกวีจะร้องเพลงชาติไทย พุทธศักราช ๒๕๕๓ หนังสือรวมบทกวีคำกลอน สอนลูก พุทธศักราช ๒๕๕๔ หนังสือรวมบทกวีฝากหัวใจในแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๕๖ หนังสือรวมบทกวีร้ายฟ้า แร่ฝัน พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนังสือรวมบทกวีร่มฟ้า ร่ายฝัน พุทธศักราช ๒๕๖๓ และหนังสือรวมบทกวี ร่มณีย์แห่งชีวิต พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือรวมบทกวี ร้ายฟ้า แร่ฝัน เป็นกวีนิพนธ์บทกลอนบันทึกเหตุการณ์ช่วงการเสด็จ สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในหนังสือรวมบทกวีร่มฟ้า ร่ายฝัน เป็นกวีนิพนธ์บทกลอนบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างแน่วแน่ ด้วยบทกวีนิพนธ์ที่มีความงดงามทางวรรณศิลป์ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งกินใจ ให้อ่านคิดคติเตือนใจ ตราตรึงความรู้สึกของผู้อ่าน เป็นที่จดจำและกล่าวถึงอยู่เสมอ ดังเช่นบทกวี “เพลงชาติ” จากหนังสือรวมบทกวีดอกไม้ใกล้หมอน ในวรรคที่ว่า “ถ้าคนไทย หันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติให้ใครฟัง” แม้เวลาจะผ่านไปนานานาน บทกวีนี้ยังคงถูกหยิบยกมาเป็นข้อคิด คำสอนเตือนใจอยู่เสมอ ผลงานหนังสือรวมบทกวีล้วนได้รับความนิยมจากผู้อ่าน มีการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง และมีผลงานได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ นภลัย สุวรรณธาดา ยังได้เขียนกลอนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับตัวให้เข้ากับ

ยุคดิจิทัล ได้เขียนกลอนในเฟซบุ๊ก เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่อปรากฏการณ์ทางสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ให้ข้อคิดคติเตือนใจให้ได้ไตร่ตรองด้วยสติ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ที่จะน้อมนำให้คนไทยเป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสนาและสถาบัน ยึดมั่นความยุติธรรมและคุณธรรมในสังคม คัดค้านการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เพื่อจรรโลงสังคมโดยรวมให้สงบสุขและน่าอยู่ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาของประเทศ ให้วัฒนาสถาพรอยู่คู่สังคมและประเทศชาติสืบไป

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทต่อการศึกษาภาษาไทยของประเทศทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตลอดถึงการใช้ภาษาไทยในการทำงาน สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการศึกษาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานการเขียนบทร้อยกรองกัณฑ์บทเรียนทุกเล่มในชุดพื้นฐานภาษา ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๔ และบทร้อยกรองจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ รักเมืองไทย รักษาป่า และเพลงชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นบทอาขยานระดับประถมศึกษามาจนปัจจุบัน และมีผลงานหนังสือ ได้แก่ หนังสือ “เทคนิคการเขียนราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม” และหนังสือ “การเขียนผลงานวิชาการและบทความ” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ ได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้อย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา แม้จะเกษียณอายุราชการแล้วยังคงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยในการทำงาน ด้วยการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดการใช้ภาษาไทย

ให้เกิดการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาเป็นระยะเวลามากกว่า ๔๐ ปี และยังได้เขียนบทประพันธ์จำนวนมากที่ให้ความรู้เชิงวิชาการในด้านต่าง ๆ อาทิ พระราชพิธีดาราศาสตร์ อัญมณีและลูกบิด ดอกไม้ อาคารสถานที่สำคัญ วันสำคัญ บุคคลสำคัญ ประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ โดยเขียนเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชาติอย่างมากมาย อาทิ การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๔ รางวัลลัทธิพิทย จากสมาคมกวีร่วมสมัย พุทธศักราช ๒๕๖๔ รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ รางวัลสถาบันสุนทรภู่เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย ประเภทบุคคล ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี จากสถาบันสุนทรภู่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๓ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกวีร่วมสมัยตัวอย่าง จากมูลนิธิ ๕ ธันวาคมมหาราชและสมาคมกวีร่วมสมัย พุทธศักราช ๒๕๕๒ รางวัลเชิดชูเกียรติด้านวรรณศิลป์ ครูกวีศรีสุนทร จากกระทรวงวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๑ และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา จากคุรุสภา พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๙ นักเขียนร่วมประพันธ์หนังสือฉัตรแก้วแก้วแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ปีกาญจนภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ และหนังสือ

นวนิพนธ์ไตรชาดราชาสตุติ ซึ่งเป็นหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่เป็นหนังสือกวีนิพนธ์อันทรงคุณค่าของประเทศ และด้วยการสนับสนุนของสถาบันสุนทรภู่ได้จัดตั้ง “กองทุนนภลัย สุวรรณธาดา เพื่องานวรรณศิลป์” ขึ้น ในพุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อส่งเสริมด้านวรรณศิลป์แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านการเขียน โดยเฉพาะด้านร้อยกรอง กิจกรรมหลักของทุนคือการจัดอบรม และจัดแข่งขันร้อยกรอง อีกทั้งสนับสนุนเงินทุนแก่หน่วยงานที่จัดงานด้านวรรณศิลป์

จากเกียรติประวัติของรองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดในความเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาไทยของประเทศ ส่งเสริมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรมทางภาษาของประเทศ สร้างสรรค์สังคมด้วยบทกวีนิพนธ์ที่มีความงดงามแห่งวรรณศิลป์ การให้ข้อคิด คติเตือนใจอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสุขของสังคมโดยรวม อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลายาวนาน กอปรกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูต่อชาติ ต่อแผ่นดิน มีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นหนา ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ให้รองศาสตราจารย์นภลัย สุวรรณธาดา ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป





รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”





คำประกาศคุณูปการ

นายศิริชัย มาโนช

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

นายศิริชัย มาโนช สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และ Master of Business Administration Program จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ประกอบธุรกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งยังได้อุทิศตนทุ่มเทให้แก่งานของทางราชการมายาวนาน โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประจำคณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการ
การแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พุทธศักราช ๒๕๕๓ และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร ด้านบริหารธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
จังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายศิริชัย มาโนช ได้เป็น
ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งยังมีส่วนร่วมใน
การระดมทุนและได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
สุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยคุณูปการที่ นายศิริชัย มาโนช ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดจิตตานุหิตประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ จึงได้มีมติเห็นชอบให้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ให้แก่ นายศิริชัย มาโนช เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป





คำประกาศคุณูปการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรียพงษ์ วัฒนาศักดิ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรียพงษ์ วัฒนาศักดิ์ สำเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีนครินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยมหิดล Ph.D. (Palaeo-environment) จาก
Adelaide University, Australia และหลักสูตรการบริหารรัฐกิจ (Mini
MPA) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
รับราชการและมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ โดยได้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕-๒๕๓๘ และต่อมาได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘-๒๕๓๙ และเป็นรองศาสตราจารย์ คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมสถาปนากิจสังเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

นอกเหนือจากการเป็นนักวิชาการและเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหิดลแล้ว ยังได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา
ความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนป่าสัก
จังหวัดนครนายก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕-๒๕๓๖ คณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖-
๒๕๓๗ และคณะกรรมการพิจารณามาตรการติดตามตรวจสอบระบบ
ทางด่วน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.
สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมดำเนินการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทบวงมหาวิทยาลัย
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐-๒๕๔๑ โดยเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการสำรวจ
และจัดเตรียมพื้นที่สร้างมหาวิทยาลัย ปูปลูกป่า และวางระบบบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารโครงการ รายละเอียดงบประมาณ
ขับเคลื่อนและประสานงานเพื่อดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พุทธศักราช ๒๕๔๑ และผลการศึกษา

ได้ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นที่จังหวัดเชียงราย และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐขึ้นที่จังหวัดเชียงราย และสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๔๑ อีกทั้งผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ทำการศึกษาไว้ได้นำมาใช้อ้างอิงในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระยะต่อมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยคุณูปการที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรียพงษ์ วัฒนศักดิ์ ได้เข้ามา ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง จึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ จึงได้มีมติเห็นชอบให้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดุษฎีทองคำ” ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรียพงษ์ วัฒนศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสูด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๐๐, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๓๔ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๓๔, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๔๙

Mae Fah Luang University, 333 Mu 1, Thasud, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai 57100, Thailand

Phone: (+66) 5391 6000, (+66) 5391 7034

Fax: (+66) 5391 6034, (+66) 5391 7049

www.mfu.ac.th